

Năm 2024

THỨ TƯ

Phát hành: 06/3/2024

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

TIÊU ĐIỂM	1
1. Bắc Giang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm "không trả lại vốn"	1
2. Kiên Giang quyết liệt giải ngân hơn 10.000 tỉ đồng vốn đầu tư công	3
3. Hải Dương: Nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024	4
4. Ninh Thuận: Phân đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	4
KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP	5
5. Không bị động ngồi chờ doanh nghiệp	5
6. Thủ tướng: Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ bán dẫn	6
7. Bạo tay rút tiền, đây là 3 lĩnh vực mà các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm tại Việt Nam ...	7
8. Sắp “khơi thông” ách tắc hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp	8
QUẢN LÝ	8
9. Đề xuất mới liên quan tới sáp nhập huyện, xã ở 56 tỉnh thành	8
10. Phó thủ tướng chia sẻ 8 chữ giúp Thái Bình thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh	10
11. Đề xuất tăng thu nhập cho công chức Đà Nẵng	10
12. Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn khi thiếu 2 vị trí Bí thư và Chủ tịch tỉnh	12
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH	12
13. TPHCM: Người nước ngoài có thể nộp hồ sơ xuất, nhập cảnh qua online	12
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	13
14. Quảng Bình: Cho thôi việc nữ cán bộ TAND tỉnh vì qua Mỹ du lịch rồi không trở về	13
15. Quảng Nam: Cảnh cáo Chủ tịch xã cấp gà dự án cho người thân	13
THẾ GIỚI	14
16. Trung Quốc muốn tự chủ công nghệ, ngăn nhà đầu tư nước ngoài rút vốn	14

TIÊU ĐIỂM

Bắc Giang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm "không trả lại vốn"

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2024. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn được giao và "không trả lại vốn".

Để đẩy nhanh kết quả giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh này đã hoàn thành giao chi tiết kế hoạch vốn cho các địa phương, ngành liên quan. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phân bổ các nguồn vốn được ủy quyền giao chi tiết.

Theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ban hành ngày 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tích cực thúc đẩy việc giải ngân đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư ngay từ đầu năm cần tập trung thực hiện, giải ngân vốn đối với các dự án chuyển tiếp và khẩn trương hoàn thành thủ tục để sớm khởi công các dự án mới.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Nhất là, quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án để có khối lượng hoàn thành, giải ngân vốn.

Đối với các cơ quan, đơn vị địa phương, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn được giao và "không trả lại vốn".

Trong đó, kịp thời trình thẩm định, phê duyệt các dự án đã đủ thủ tục đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất phục vụ các dự án...; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân có tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu địa phương kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém năng lực.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khi có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước. Không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm.

Kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các đơn vị được giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong phạm vi được giao quản lý. (Reatimes.vn 05/3, Minh Khang) [Về đầu trang](#)

Kiên Giang quyết liệt giải ngân hơn 10.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa yêu cầu các đơn vị tổng hợp báo cáo các trường hợp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đề xuất hướng xử lý... đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công đạt yêu cầu và thời gian đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nguồn vốn đầu tư công sẽ làm hoàn thiện các hạ tầng quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kiên Giang cũng đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trên 95% năm 2024.

Theo ông Thành để thực hiện đạt mục tiêu này sẽ có nhiều khó khăn, do đó cá nhân, đơn vị liên quan phải đề ra các giải pháp, kế hoạch cụ thể, chi tiết, giải quyết những tồn tại, vướng mắc của năm 2023 để thực hiện tốt hơn trong năm 2024.

Ông Huỳnh Xuân Vũ - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang - cho hay, năm 2023, vốn đầu tư công là gần 6.700 tỉ đồng, chiếm trên 15,5% vốn đầu tư toàn xã hội.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt tỉ lệ cao một phần do cơ chế, chính sách để thực hiện các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia ban hành chưa kịp thời, đầy đủ. Việc giao kế hoạch vốn các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, nhiều dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nhỏ lẻ, nằm ở vùng sâu, vùng xa. Giá một số nguyên vật liệu tăng cao, khan hiếm nguồn cung cấp.

Theo ông Vũ, những tồn tại hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công vì một số sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị được giao quản lý vốn chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành trong công tác giải phóng mặt bằng chưa tốt, thiếu các khu bố trí tái định cư...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương phê duyệt danh mục dự án đầu tư phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại một số địa phương đang có dự án trọng điểm như: Rạch Giá, Hòn Đất, Phú Quốc...

Xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn vướng mắc, tái định cư cho người dân, thực hiện hài hòa giữa lợi ích của người dân và Nhà nước theo pháp luật. Lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công có đủ năng lực, kiên quyết cắt hợp đồng các đơn vị yếu kém, chậm trễ không có lý do chính đáng. (Laodong.vn 05/3, Nguyễn Anh) [Về đầu trang](#)

Hải Dương: Nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Tỉnh Hải Dương đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm, góp phần tạo bứt phá trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh việc đẩy nhanh thi công các dự án chuyển tiếp từ năm trước sang để có khối lượng thanh toán, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án mới cũng gấp rút triển khai các bước đầu tư. Ngay từ sớm, tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư công với vốn ngân sách địa phương hơn 5.700 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương gần 630 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu của tỉnh tăng cường rà soát, đánh giá, dự kiến nguồn vốn để đề xuất kịp thời việc điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2024. Đây là điều kiện tiên đề để tỉnh có thể giải ngân vốn đầu tư công thuận lợi, ít gặp rào cản.

Tính đến ngày 20/2, Ban Quản lý các dự án đầu tư tỉnh được giao làm chủ đầu tư 27 dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2024 với tổng vốn phân bổ hơn 2.300 tỷ đồng. Xác định rõ những yếu tố có thể ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn, ban đã chủ động triển khai các giải pháp, bắt đầu từ các bước chuẩn bị đầu tư. Chất lượng chuẩn bị đầu tư là thước đo tính khả thi, hiệu quả của dự án. Vì vậy, ban quản lý dự án thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đôn đốc các cơ quan được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định. Qua rà soát, hiện tỉnh còn 28 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án, 10 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Với các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất khẩn trương tổ chức lập, trình thẩm định, hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định, hoàn thiện hồ sơ dự án theo kết quả thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. Các dự án đã được phê duyệt đầu tư phải triển khai dự án đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án. (Baohaiduong.vn 05/3) [Về đầu trang](#)

Ninh Thuận: Phần đầu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Ngày 5/3, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giải ngân năm 2023 và đề ra các giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Tình phần đầu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, trong đó đến hết Quý III/2024 đạt trên 60%, đến hết Quý IV/2024 đạt trên 90%. Đối với kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 đến hết Quý III/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ninh Thuận tiếp tục duy trì 12 tổ công tác do thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng để theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từng công trình, dự án.

Chủ tịch tỉnh Trần Quốc Nam đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công... theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, gây những nhiễu, tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành công tác theo kế hoạch. Nếu, đến hết ngày 30/9/2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư giải ngân chưa đạt 60% thì cần rà soát, làm rõ nguyên nhân, nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân trong những tháng cuối năm 2024.

Đến cuối năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được giao do nguyên nhân chủ quan thì người đứng đầu chịu trách nhiệm và xem xét, đánh giá mức độ không hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tỉnh sẽ không bố trí lại, nên các địa phương tự chịu trách nhiệm bố trí từ ngân sách cấp huyện để bù vào phần ngân sách tỉnh không giải ngân hết do nguyên nhân chủ quan. (Nhandan.vn 05/3, Nguyễn Trung) [Về đầu trang](#)

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

Không bị động ngồi chờ doanh nghiệp

Tại hội nghị Thường trực Chính phủ gặp mặt các doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu toàn quốc, phát động phong trào thi đua triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phải tự tin đi lên, thắng không kiêu, bại không nản, tạo động lực mới, khí thế mới, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế đất nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tích cực, chủ động, trách nhiệm trong việc giúp đỡ doanh nghiệp, tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, với quan điểm là “không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm”. Mà thay vào đó, cần phải phối hợp hiệu quả với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Việc chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cần được cụ thể bằng việc tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng thể chế, đội ngũ cán bộ, cơ chế giám sát để bảo đảm hoạt động lành mạnh; khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ...

Đây là vấn đề không mới, nhưng là vấn đề lớn cần được tập trung giải quyết triệt để, hiệu quả hơn. Điển hình như ngay tại Thanh Hóa cũng có tình trạng một số địa phương, cơ quan chưa hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp. Vấn đề này từng được nhiều đại biểu phản ánh tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong năm 2023. Tại hội nghị tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã nêu vấn đề này và yêu cầu ngành chức năng và chính quyền địa phương trong tỉnh phải tập trung hướng dẫn, giải quyết cụ thể, kịp thời.

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển không chỉ nên hiểu đơn giản là vì doanh nghiệp, mà chính là vì đại cục, tạo động lực mạnh mẽ để nền kinh tế nước nhà và từng địa phương phát triển, đưa quốc gia trở nên hưng thịnh. Gây khó khăn hoặc không kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, không chỉ cho thấy căn bệnh sợ trách nhiệm, mà còn thể hiện tầm nhìn hạn hẹp, ích kỷ.

Vị trí, vai trò của doanh nghiệp ngày càng được xác định rõ ràng, đầy đủ hơn trong quá trình phát triển đất nước. Đại hội XIII của Đảng đã xác định phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước. Để góp phần đạt được mục tiêu này, đòi hỏi các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền cần phải bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, các văn bản của Chính phủ, chỉ đạo của tỉnh, tập trung kiểm tra kịp thời, phát hiện, xử lý dứt điểm tình trạng gây khó cho doanh nghiệp. (Baothanhhoa.vn 05/3, Thái Minh) [Về đầu trang](#)

Thủ tướng: Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ bán dẫn

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Australia tại thành phố Melbourne, nhân chuyến công du Australia diễn ra sáng 5/3.

Theo Thủ tướng, Việt Nam - Australia đạt được nhiều thành tựu hợp tác kinh tế, đầu tư sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông cho hay hiện Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực, như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, ô tô điện, chế biến sâu khoáng sản, đặc biệt là công nghệ bán dẫn, năng lượng tái tạo. Đây cũng là những ngành doanh nghiệp Australia có nhiều thế mạnh.

Ở điểm này, ông Andy Hồ, Giám đốc Đầu tư của VinaCapital Group, cho rằng ngành phát triển rất nhanh ở Việt Nam là công nghệ. "Việt Nam có môi trường hòa bình, ổn

định để các nhà đầu tư yên tâm rót vốn ở nhiều lĩnh vực như công nghệ, cơ sở hạ tầng tầng, năng lượng sạch", ông nói.

Hiện, một số tập đoàn lớn thế giới đầu tư sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam như Intel, Samsung, Synopsys... Các doanh nghiệp trong nước gồm FPT, Viettel cũng bước đầu tham gia nghiên cứu, sản xuất chip.

Theo công ty nghiên cứu Technavio, thị trường chất bán dẫn tại Việt Nam dự kiến tăng 1,65 tỷ USD đến năm 2025, với tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% mỗi năm.

Chủ tịch Blackstone Minerals - công ty khai khoáng đang sản xuất tiền chất pin tại nhà máy đặt tại tỉnh Sơn La, cũng đánh giá Việt Nam có vị trí chiến lược thuận lợi và tiềm năng phát triển khai thác khoáng sản. Theo ông, tới đây sẽ có thêm nhiều công ty đầu tư khoáng sản quốc tế và Australia tìm cơ hội đầu tư lĩnh vực này ở Việt Nam.

"Lao động trẻ tài năng tại đây đã góp phần vào thành công của công ty. Tôi có niềm tin lớn vào tương lai phát triển ngành khai khoáng Việt Nam với đội ngũ nhân viên trẻ này", ông Hamish Halliday nói.

Năm ngoái, quy mô GDP Việt Nam là hơn 430 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.300 USD. Tăng trưởng kinh tế năm ngoái đạt 5,05%, lạm phát 3,25%.

Thủ tướng nói thêm Việt Nam đang thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. "Chúng tôi không hy sinh công bằng xã hội, bảo vệ môi trường lấy tăng trưởng và con người được xem là trung tâm của sự phát triển", ông nêu.

Vì thế, việc tăng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Australia sẽ giúp mỗi nước phát huy thế mạnh, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới hai bên cùng là thành viên như CPTPP, RCEP, Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand. (Vnexpress.net 05/3, Hoàng Thùy) [Về đầu trang](#)

Bạo tay rót tiền, đây là 3 lĩnh vực mà các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm tại Việt Nam

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, có 3 lĩnh vực các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Đầu tiên là hạ tầng và đất đai. Đối với các dự án lớn, nhu cầu về đất đai rất lớn và yêu cầu về hạ tầng rất cao. Do vậy, giải pháp đối với lĩnh vực này là tập trung tiếp tục hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng quy mô lớn như đã đặt ra trong triển khai xây dựng và đặc biệt là triển khai ngay những văn bản hướng dẫn để thực hiện sớm trong những ngày đầu Luật Đất đai có hiệu lực.

Lĩnh vực thứ hai mà các nhà đầu tư quan tâm và Việt Nam rất cần tập trung các giải pháp đột phá là nguồn nhân lực. Với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là nhà đầu tư có

quy mô lớn thì nhu cầu về nguồn nhân lực rất cao. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế nguồn nhân lực dồi dào, vẫn còn trong thời kỳ dân số vàng.

Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo xây dựng, thực hiện đề án để phấn đấu đào tạo khoảng 100 nghìn công nhân, người lao động cũng như kỹ sư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chip bán dẫn, trong đó có 50.000 lao động dành riêng cho lĩnh vực chip bán dẫn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án, để trình Thủ tướng, đào tạo sớm nguồn nhân lực chất lượng cao này.

Lĩnh vực thứ ba mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các đột phá là lĩnh vực thể chế. Thời gian vừa qua, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua rất nhiều chính sách đột phá mới, có tác động tích cực đến tăng trưởng, thu hút đầu tư như là Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và các luật khác.

Cùng với đó là các quy định về xuất nhập cảnh, các thủ tục, nội quy visa cũng tác động rất tốt đến tâm lý của nhà đầu tư khi đến Việt Nam. Các chính sách đổi mới này không chỉ khách du lịch mà cả nhà đầu tư cũng rất hoan nghênh. (Doisongphapluat.nguoiduatin.vn 05/3) [Về đầu trang](#)

Sáp “khởi thông” ách tắc hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã nhận được hơn 21.000 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT). Năm nay, Bộ Tài chính đề xuất thêm nhiều chính sách nhằm “khởi thông” hoàn thuế VAT.

Theo đó, quy định đề xuất gỡ khó cho doanh nghiệp khi hoàn thuế gồm: cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế suất thuế VAT 5% nếu có số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng hoặc 4 quý” được hoàn thuế VAT.

Dự án đầu tư được hoàn thuế VAT là dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều hạng mục đầu tư. Bộ quy định không được hoàn thuế VAT đối với hàng tạm nhập tái xuất, hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với một số hàng hóa xuất khẩu theo quy định của Luật quản lý thuế.

Bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế trong xử lý hồ sơ đề nghị hoàn thuế VAT theo hướng cơ quan thuế chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị hoàn thuế VAT. Người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ đề nghị hoàn thuế VAT và vi phạm (nếu có) của người nộp thuế liên quan đến số tiền đề nghị hoàn thuế. (Tienphong.vn 05/3, Quỳnh Nga) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

Đề xuất mới liên quan tới sáp nhập huyện, xã ở 56 tỉnh thành

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án sáp nhập, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong giai đoạn 2023 - 2025, có tổng số 56 tỉnh, thành,

với 50 đơn vị cấp huyện và 1.243 cấp xã trong diện phải sắp xếp. Sau sắp xếp, cấp huyện giảm 14 đơn vị, còn cấp xã giảm 619 đơn vị.

Đặc biệt về thời gian, chủ trương này phải được hoàn thành trước tháng 10 năm nay. Lý do là để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó cấp cơ sở thực hiện trong quý I/2025.

Từ thực tế triển khai, nhiều địa phương đã đưa ra những đề xuất cụ thể xoay quanh vấn đề tiêu chuẩn đô thị, sắp xếp cán bộ dôi dư và xử lý tài sản công sau sáp nhập.

Trong đó, Hà Nội đề xuất Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền cho thành phố này được áp dụng “yếu tố đặc thù” đối với cấp xã sau khi sắp xếp chưa bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

TP. Hà Nội cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích của đơn vị hành chính các cấp, do tiêu chuẩn hiện nay không phù hợp với thực tế tại thành phố Hà Nội.

Cùng phản ánh vướng mắc, tỉnh Bình Phước cho rằng, hiện nay pháp luật về quy hoạch đô thị chưa quy định rõ trình tự, thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đối với các đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp, nên địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện...

Từ đó, tỉnh Bình Phước đề nghị Bộ Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong công tác lập quy hoạch và chương trình phát triển đô thị phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính.

Một vướng mắc, khó khăn khác không ít địa phương đang gặp phải là việc sắp xếp, xử lý nhà, đất, tài sản công sau sáp nhập. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh, gặp nhiều khó khăn trong việc bán khu đất có diện tích lớn cũng như việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất...

Tỉnh đề nghị bổ sung quy định về hình thức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với cơ sở nhà, đất đang sử dụng phù hợp với mục đích được Nhà nước giao; đồng thời cần bổ sung quy định được thanh lý nhà, tài sản gắn liền với đất; quy định về lập phương án đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài khó khăn trong xử lý trụ sở, tài sản công, tỉnh Đắk Lắk còn cho rằng, việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính gặp nhiều khó khăn khi thực hiện cùng lúc với chủ trương tinh giản biên chế của Bộ Chính trị, Trung ương.

Liên quan đến vấn đề này, tỉnh Hưng Yên cho biết, số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy... sau sắp xếp dôi dư rất lớn. Trong khi đó, quy định tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã về làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh gặp khó khăn.

Từ thực tế trên, tỉnh Hưng Yên đề nghị Trung ương xem xét, có cơ chế đặc thù về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy, cũng như số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy của Đảng bộ mới hình thành sau sáp nhập.

Tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị Trung ương xem xét về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sáp xếp (được kéo dài thời gian sáp xếp trong vòng 5 năm như cán bộ, công chức cấp xã).

Trước những thách thức này, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, hơn lúc nào hết, phải dồn lực để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương. Với vướng mắc về phân loại đô thị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sẽ làm việc với Bộ Xây dựng để giải quyết về vấn đề này. Còn về cán bộ dôi dư, tài sản công, trong đề án đã bao gồm tất cả các yêu cầu này.

“Quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc gì từ địa phương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp các thành viên trong Ban Chỉ đạo để giải quyết luôn”, bà Trà nhấn mạnh. (Tienphong.vn 05/3, Luân Dũng) [Về đầu trang](#)

Phó thủ tướng chia sẻ 8 chữ giúp Thái Bình thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh

Ngày 5/3, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ giúp tỉnh thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh.

Phó thủ tướng chia sẻ với địa phương 8 chữ gồm: *Tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ và thấu hiểu*. Trong đó, tuân thủ những định hướng mà Quy hoạch tỉnh đã đề ra cùng với các nhóm giải pháp thực hiện; linh hoạt trong thực hiện, nhất là trong những trường hợp cá biệt cụ thể cần điều chỉnh cho phù hợp; quy hoạch được phê duyệt đồng bộ với hệ thống quy hoạch ở cấp dưới và những kế hoạch, đường hướng, mục tiêu cụ thể...; thấu hiểu là nắm rõ, hiểu rõ về Quy hoạch để có thể tuân thủ thực hiện, linh hoạt và đồng bộ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Quy hoạch, đưa khát vọng phát triển của tỉnh trở thành hiện thực, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải yêu cầu, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận và quyết tâm cao. Các cấp, ngành, địa phương cần phối hợp thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và kiên trì mục tiêu; quan tâm nghiên cứu, đánh giá, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình, dự án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ nguồn lực hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, qua đó thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển, tăng quy mô nền kinh tế. (TTXVN 05/3) [Về đầu trang](#)

Đề xuất tăng thu nhập cho công chức Đà Nẵng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất HĐND TP Đà Nẵng có thẩm quyền quyết định bố trí ngân sách để chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động trong

khối hành chính không vượt quá 1,8 lần mức lương theo ngạch, bậc hoặc vị trí việc làm và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của đơn vị.

Hiện lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tính bằng lương cơ sở (1,8 triệu đồng) nhân hệ số lương. Hệ số lương được tính theo ngạch bậc của từng nhóm công chức. Từ ngày 1/7, công chức loại A (ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương) có mức lương cao nhất 14,4 triệu đồng/tháng; thấp nhất 3,8 triệu đồng/tháng.

Công chức loại B (ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương) mức lương cao nhất 7,3 triệu đồng/tháng; thấp nhất 3,3 triệu đồng. Công chức loại C (ngạch chuyên viên hoặc tương đương), mức lương cao nhất 6,5 triệu đồng/tháng; thấp nhất 2,4 triệu đồng.

Đến tháng 6/2023, TP Đà Nẵng có hơn 32.200 công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, chính quyền. Theo niên giám thống kê thành phố năm 2022, mức thu nhập bình quân của người làm việc trong khu vực nhà nước là 8,3 triệu đồng/tháng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến hệ số tăng thu nhập trung bình năm 2024 là 0,33; năm 2025 là 0,43; năm 2026 là 0,72; đảm bảo không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Như vậy, dự kiến giai đoạn 2024-2026, ngân sách thành phố cần hơn 4.700 tỷ đồng để chi thu nhập tăng thêm.

Nguồn thực hiện chính sách tiền lương còn dư của thành phố đến năm 2022 là 9,17 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố là 7,8 triệu tỷ đồng. "TP Đà Nẵng có cơ sở để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động", Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu.

Theo cơ quan soạn thảo, chi thu nhập tăng thêm có tác động lớn, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và thúc đẩy sáng kiến khoa học, công nghệ. Thu nhập gắn với vị trí việc làm và hiệu quả công việc đảm bảo tương xứng với năng suất lao động của công chức; thu hút có hiệu quả người có tài năng, các chuyên gia đến làm việc, cống hiến.

Chính sách đặc thù về thu nhập cũng được đề xuất với một số địa phương. Cuối năm 2022, HĐND TP HCM quyết nghị việc tăng hệ số điều chỉnh thu nhập cán bộ, công chức lên tối đa 1,8 lần lương ngạch bậc, chức vụ trong năm 2023.

Khi dự thảo sửa đổi Luật Thủ đô năm 2023, Chính phủ đề xuất Hà Nội được chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị thành phố và một số cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn. Tổng mức chi cho nội dung này không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức. (Vnexpress.net 05/3, Sơn Hà) [Về đầu trang](#)

Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn khi thiếu 2 vị trí Bí thư và Chủ tịch tỉnh

Theo người phát ngôn tỉnh Lâm Đồng, việc chưa kiện toàn 2 vị trí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh ảnh hưởng đến giải quyết nhiều việc lớn của tỉnh.

Ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: "Những công việc khác thuộc thẩm quyền của Bí thư Tỉnh ủy hay Chủ tịch UBND tỉnh đang gặp khó khăn. Hiện nay, chúng ta đang sử dụng "thẩm quyền chung" hay "thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng", sau đó sử dụng "thẩm quyền của Ban Thường vụ" để thực hiện. Tuy nhiên, việc chưa kiện toàn 2 chức danh này cũng đang ảnh hưởng giải quyết các công việc lớn của tỉnh".

Những vấn đề khác quan trọng trong năm nay là tăng thu ngân sách; giải ngân đầu tư công; thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản; cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường phòng chống tham nhũng; giữ vững an ninh, quốc phòng...

Trước đó, ngày 2/1, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, khám xét nhà riêng đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ông Hiệp bị bắt khi đương nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan điều tra sau đó cũng khám xét nhà ông Hiệp.

Đến ngày 24/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận khi đang đương nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sai phạm của ông Hiệp và ông Quận đều có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư. (Nld.com.vn 05/3)[Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TPHCM: Người nước ngoài có thể nộp hồ sơ xuất, nhập cảnh qua online

Ngày 5/3, Công an TP.HCM cho biết, từ tháng 2, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08), Công an TP.HCM tổ chức tiếp nhận hồ sơ hành chính liên quan đến người nước ngoài (cấp thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạm trú) online qua cổng dịch vụ công (<https://dichvucong.gov.vn> hoặc <https://dichvucong.bocongan.gov.vn>).

Đây là hoạt động thực hiện theo chủ trương của Bộ Công an, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an TP.HCM nhằm tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để nộp hồ sơ online, cá nhân, tổ chức nộp truy cập trang dịch vụ công theo đường link trên, đăng ký tài khoản và chọn loại thủ tục cần nộp, tiến hành nộp và thanh toán phí online. Kết quả giải quyết hồ sơ có thể được trả qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp.

Theo đó, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xuất nhập cảnh cho người nước ngoài có thể thực hiện nộp online tại bất kỳ đâu, không hạn chế thời gian nộp, không mất thời gian chờ đợi. (Plo.vn 05/3, Nguyễn Tân) [Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Quảng Bình: Cho thôi việc nữ cán bộ TAND tỉnh vì qua Mỹ du lịch rồi không trở về

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, cho biết đã giải quyết đơn xin thôi việc từ gia đình bà P.T.M.Ng (cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng - TAND tỉnh), theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, tháng 11/2023, bà Ng. làm đơn xin nghỉ phép năm gửi TAND tỉnh Quảng Bình. Đơn vị này đã báo cáo TAND Tối cao và được chấp thuận cho bà Ng. nghỉ phép năm theo thời hạn đúng với quy định.

Trong đơn, bà Ng. xin Thủ trưởng đơn vị và TAND tỉnh Quảng Bình cho nghỉ phép 12 ngày để qua Mỹ du lịch, thăm người thân. Tuy nhiên, hết thời hạn nghỉ phép, bà Ng. không trở về đơn vị công tác, cũng không xin phép cơ quan mà ở lại Mỹ. Sau đó, người nhà đã đại diện bà Ng. đến TAND tỉnh nộp đơn xin thôi việc. (Nld.com.vn 04/3, Hoàng Phúc) [Về đầu trang](#)

Quảng Nam: Cảnh cáo Chủ tịch xã cấp gà dự án cho người thân

Huyện Hiệp Đức đã thống nhất kỷ luật “Cảnh cáo” ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lâm, vì để gà dự án hỗ trợ người nghèo “đi lạc” vào nhà người thân.

Trước đó, vào tháng 6/2023, 10 hộ dân trên địa bàn xã Bình Lâm được cấp 3.300 con gà, tổng vốn đầu tư hơn 144 triệu đồng, theo dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học. Đơn vị chủ trì thực hiện là UBND xã Bình Lâm, đối tượng thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người khuyết tật.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Thanh tra huyện Hiệp Đức kết luận, có 6/10 hộ dân (1 trưởng thôn và 5 hộ dân) được xã Bình Lâm xét duyệt hỗ trợ gà giống không có tên trong danh sách phê duyệt ban đầu của huyện; 4 hộ dân còn lại thì có 2 hộ thuộc đối tượng ưu tiên (1 người đang làm trưởng thôn) và 2 hộ không thuộc đối tượng ưu tiên.

Đối với hộ bà Nguyễn Thị Hiền - chị dâu của ông Nguyễn Hữu Sơn, tuy có tên trong danh sách hỗ trợ ban đầu của huyện nhưng không thuộc đối tượng ưu tiên tham gia dự án và không có quỹ đất để làm chuồng trại, không đủ điều kiện tham gia dự án.

Thanh tra huyện kết luận, trong quá trình thực hiện dự án, xã Bình Lâm đã không công khai dự án để nhân dân biết; tổ chức thực hiện nguồn vốn dự án không đúng quy trình, thủ tục; thiếu kiểm tra dẫn đến cấp sai đối tượng, số lượng định mức con giống đã được phê duyệt...

Đối với ông Sơn, biết người thân trong gia đình không phải là đối tượng ưu tiên, không đủ điều kiện thực hiện dự án theo quy định nhưng vẫn thông nhất hỗ trợ... đã gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn xã Bình Lâm.

Cùng với xử lý kỷ luật “Cảnh cáo”, Huyện ủy Hiệp Đức cũng đang xem xét xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Sơn - Chủ tịch UBND xã Bình Lâm. Thanh tra huyện Hiệp Đức cũng đề nghị ông Sơn nộp trả số tiền hơn 144 triệu đồng vào ngân sách huyện do chi thanh toán dự án nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học sai quy định.

“Đối với 2 cá nhân khác có vi phạm trong thực hiện dự án này gồm Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lâm và công chức Tài chính - Kế toán xã, với vai trò tham mưu, thì đã địa phương họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm” - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức thông tin thêm. (Laodong.vn 05/3, Hoàng Bin)[Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Trung Quốc muốn tự chủ công nghệ, ngăn nhà đầu tư nước ngoài rút vốn

Trung Quốc đặt trọng tâm vào các lĩnh vực cạnh tranh trong tương lai, từ trí tuệ nhân tạo (AI) tới không gian, đồng thời mở cửa cho đầu tư nước ngoài để ngăn các đại gia từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản rút khỏi.

Đây là một phần trong các cam kết liên quan tới phát triển kinh tế, được công bố vào ngày 5/3, thời điểm diễn ra kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14.

Tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Quốc hội Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% cho năm 2024. Đây là mục tiêu vẫn bị đánh giá gặp nhiều thách thức giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu.

Theo Hãng tin Reuters, thông điệp của các lãnh đạo Trung Quốc là sẵn sàng mở cửa cho doanh nghiệp, miễn họ phù hợp với chương trình phát triển của nước này, đặc biệt là nhu cầu tự chủ.

Thách thức chủ yếu cho tham vọng của Trung Quốc là tác động của COVID-19, và việc phục hồi chậm chạp sau đại dịch. Nỗ lực tự chủ của Trung Quốc cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra bất đồng về thương mại với các nước phương Tây.

Hồi tháng 10 năm ngoái, tại diễn đàn về sáng kiến Vành đai và Con đường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh mục tiêu tự do hóa việc tiếp cận đầu tư nước ngoài.

Hôm 5/3, Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc đề cập tới kế hoạch giảm thuế lên việc tiếp cận thị trường ở một số ngành công nghiệp dịch vụ như viễn thông và y tế.

Chuyện mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài cũng là mục tiêu quan trọng của Trung Quốc, giữa lúc một số công ty lớn thuộc ngành sản xuất phải thay đổi kế hoạch đầu tư. (Tuoitre.vn 05/3, Nhật Đăng)[Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên: Thanh Hồng